

25 กรกฎาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในวันนี้

บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 281,000 ตัน เปรียบเทียบกับปริมาณการขายในไตรมาสที่แล้วจำนวน 316,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายในไตรมาสที่ 1 สูงขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ความต้องการเหล็กเส้นในประเทศยังไม่กระเตื้องขึ้น ในขณะที่ความต้องการสินค้าเหล็กลดสำเร็จรูปมีแนวโน้มชะลอตัว สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของตลาดที่ซบเซา ทั้งนี้ ปริมาณการขายสินค้าภายในประเทศที่ลดลงได้ถูกชดเชยด้วยปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินเดีย กัมพูชา และ ลาวที่สูงขึ้น

ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาส 1 ปีการเงิน 2562 เป็นจำนวน 5,443 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่สูงขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ราคาขายปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงแนวโน้มของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

ในส่วน EBITDA ของไตรมาสที่ 1 ปีการเงิน 2562 อยู่ที่ 216 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากไตรมาสที่ผ่านมา และสูงขึ้นร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ:

ไตรมาส 1 ปีการเงิน 2561	ไตรมาส 4 ปีการเงิน 2561			ไตรมาส 1 ปีการเงิน 2562
276	316	ปริมาณการขายรวม	'000 ตัน	281
4,608	6,110	ยอดขายสุทธิ	ล้านบาท	5,443
138	270	EBITDA	ล้านบาท	216
(34)	98	กำไร/(ขาดทุน) ก่อนภาษี	ล้านบาท	75
(46)	75	กำไร/(ขาดทุน) หลังภาษี	ล้านบาท	56

ภาพรวม

จากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ แผนงานของภาครัฐได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ซึ่งคาดว่าจะส่งสัญญาณในเชิงบวกต่อความต้องการภายในประเทศ ประกอบกับความพยายามในการเร่งรัดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตลอดจนการส่งออกสินค้าที่มีเสถียรภาพและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในภาคเกษตรกรรมและการวางแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มเติมเพิ่มเติมสำหรับชุมชนในช่วงกลางปีให้เร็วขึ้นจะสามารถเพิ่มปริมาณการบริโภคได้เช่นกัน

ขณะที่หนี้ครัวเรือนในทุกระดับรายได้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลต่อกำลังซื้อภายในประเทศ การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบยังคงมีอิทธิพลต่อต้นทุนการผลิต และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ความผันผวนของค่าเงินบาทและผลกระทบของการคุ้มครองทางการค้าโดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

ข้อความอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เป็น "ข้อความที่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า" ตามความหมายของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และระเบียบอื่นใด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ได้แสดง สรุป อนุমান หรือบ่งชี้ไว้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปัจจัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความแตกต่างต่อผลการดำเนินงานของบริษัทนั้น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์/อุปทานและเงื่อนไขของราคาลาดในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม กฎระเบียบของรัฐบาล กฎหมาย กฎเกณฑ์ ผลจากการพิจารณาดี และ/หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นได้

เกี่ยวกับทาทา สตีล (ประเทศไทย)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "TSTH" ประกอบด้วยสามบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("NTS") ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ("SCSC") ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ("SISCO") ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาวรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิต เหล็กแท่ง 1.4 ล้านตัน และเหล็กสำเร็จรูป 1.7 ล้านตัน ประกอบด้วย เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กกลวด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก เหล็กเพลลา และเหล็กเส้นขึ้นรูปตัดและดัด

โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึงส่งออกเหล็กเส้น และเหล็กกลวด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

**ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

จิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ

ผู้จัดการส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร

โทร: 66-2937-1000 ต่อ 2420

email: jittis@tatasteelthailand.com